

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI PHÁT TRIỂN ĐÚNG HƯỚNG

Trong chương trình kiểm tra, khảo sát và đánh giá mô hình Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 24 và 25/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đã thăm Trường ĐHKHTN, Trường ĐHKHXH&NV, Trường ĐH Kinh tế và làm việc với cán bộ chủ chốt Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đây là hoạt động mở đầu trong chuyến khảo sát (2 ngày) nhằm đánh giá toàn diện về hiệu quả quản lý, đầu tư và vai trò của 2 Đại học Quốc gia cũng như các trường đại học 2 cấp tại Việt Nam.

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ PHẢI TRỞ THÀNH MẮT XÍCH QUAN TRỌNG TRONG MẠNG LƯỚI KINH TẾ

Phát biểu với cán bộ chủ chốt của Trường ĐH Kinh tế, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, tuy mới thành lập 3 năm, nhưng ĐH Kinh tế đã tạo được dấu ấn trong công tác đào tạo cán bộ khoa học và được xã hội ghi nhận.

Phó Thủ tướng đề nghị nhà trường cần quan tâm hơn nữa trong việc nâng cao năng lực nghiên cứu của các giảng viên trẻ nhằm đổi mới công tác giảng dạy, đào tạo và có đãi ngộ xứng đáng các nhà khoa học đầu ngành với những công trình nghiên cứu được giới nghiên cứu trong nước và quốc tế đánh giá cao. Nhà trường cần có kế hoạch phấn đấu trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới nghiên cứu về kinh tế và kinh doanh trong nước cũng như quốc tế.

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN CẦN KHẮNG ĐỊNH VAI TRÒ NGHIÊN CỨU HÀNG ĐẦU

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên là 1 trong 6 trường đại học thành viên của ĐHQGHN và là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, đầu ngành của cả nước về đào tạo cán bộ khoa học cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao trình độ của đội ngũ giảng viên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, đồng thời mong muốn nhà trường phấn đấu có một số ngành, chuyên ngành có chất lượng ngang tầm với



các trường tiên tiến trong khu vực vào năm 2015, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển khoa học cơ bản của nước nhà. Bên cạnh đó, Trường cần tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học theo hướng tiếp cận trình độ quốc tế.

TRƯỜNG ĐHKHXH&NV: CHÚ TRỌNG ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI

Tại Trường ĐHKHXH&NV, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác đã thăm các khoa, phòng, trung tâm nghiên cứu, bảo tàng và dự giờ một lớp học Hán Nôm và làm việc với cán bộ chủ chốt của nhà trường.

Phó Thủ tướng cho rằng, nhà trường cần tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao nhiệm vụ tự chủ, tự chịu trách nhiệm, theo đó việc làm đầu tiên chính là quá trình hiệu trưởng đánh giá trưởng khoa, phó khoa, giảng viên và giáo viên.

Đánh giá cao vai trò nghiên cứu xã hội của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Phó Thủ tướng giao nhà trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu về gia đình Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Phó Thủ tướng mong muốn nhà trường cần tham khảo thêm kinh nghiệm của một số đơn vị khác đang thực hiện hiệu quả về đào tạo theo nhu cầu xã hội nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm đúng chuyên môn đào tạo.

ĐHQGHN: TĂNG QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÁC TRƯỜNG

Sau 3 buổi kiểm tra, đánh giá thực tế

tại các đại học thành viên ĐHQGHN, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng ĐHQGHN đã phát triển đúng hướng, phù hợp với yêu cầu của Chính phủ. Trên cơ sở đó ĐHQGHN cần tiếp tục hoàn thiện mối quan hệ với các trường thành viên.

Đặc biệt, ĐHQGHN cần đẩy mạnh đổi mới và quản lý giáo dục đại học theo đúng tinh thần của Chỉ thị 296/CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm sẽ là động lực để các trường đạt được nhiều thành tựu cao hơn so với giai đoạn trước

Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần phải rà soát lại quy chế của trường thành viên, nghiên cứu kỹ việc giao quyền tự chủ đến mức độ nào.

Bên cạnh đó, ĐHQGHN cần đánh giá đầy đủ, toàn diện và hoàn chỉnh hơn về mô hình giáo dục của đại học 2 cấp, đồng thời sớm công bố chuẩn đầu ra đối với từng đại học thành viên.

GS.TS Mai Trọng Nhuận, Giám đốc ĐHQGHN cho biết mục tiêu cao nhất mà đơn vị phải đạt được trong 5 năm tới là tạo bước đột phá về chất lượng, hiệu quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát triển ĐHQGHN theo mô hình đại học nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, tiến tới đạt trình độ ngang tầm các đại học tiên tiến trong nhóm 200 trường đại học hàng đầu của châu Á. Trong đó sẽ có một số ngành, chuyên ngành khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế-xã hội mũi nhọn đạt chuẩn quốc tế.

(Theo website Chinhphu.vn)

RA MẮT VĂN PHÒNG HỢP TÁC ĐHQGHN VÀ ĐẠI HỌC KYOTO (VKCO)



Văn phòng hợp tác Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Kyoto (VKCO) đã được khai trương ngày 17/9/2010, dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan Việt Nam và Nhật Bản.

Sự kiện thành lập VKCO đánh dấu bước phát triển lên một tầm cao mới của quan hệ hợp tác giữa các đại học Việt Nam và Nhật Bản. Là các đại học hàng đầu của mỗi nước, ĐHQGHN và

Đại học Kyoto có sứ mệnh không chỉ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước mà còn giữ vai trò xúc tác cho sự phát triển quan hệ giữa các đại học, viện nghiên cứu hai nước. Đại học Kyoto có trọng trách đại diện Nhật Bản phát triển quốc tế hóa giáo dục đại học Nhật Bản tại Việt Nam. Đại học Kyoto đã chọn ĐHQGHN là đối tác trên cơ sở quan hệ mật thiết sẵn có cũng như dựa trên chiến lược hướng

tới nền giáo dục đẳng cấp quốc tế của ĐHQGHN như một trung tâm đại học và nghiên cứu khoa học hàng đầu của Việt Nam.

Ban chỉ đạo VKCO gồm có 6 thành viên đã ra mắt quan khách. Trong đó có 02 đồng trưởng ban là ông Mori Junichi - Phó Giám đốc Đại học Kyoto, GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó Giám đốc ĐHQGHN. Bốn thành viên khác là ông Shine Toshihiko, ông Sato Toshiaki (Đại học Kyoto), bà Nguyễn Thị Anh Thu, bà Ngô Minh Thủy (ĐHQGHN).

Tại lễ khai trương, GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN và GS. Matsumoto Hiroshi - Giám đốc Đại học Kyoto đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hai đại học dưới sự chứng kiến của đồng đạo quan khách. Tiếp đó, các đại diện của Việt Nam và Nhật Bản đã cắt băng khánh thành Văn phòng hợp tác ĐHQGHN và Đại học Kyoto đặt tại tòa nhà G8 - ĐHQGHN.

ĐỨC THẮNG

THỦ TƯỚNG BỔ NHIỆM PGS.TS PHÙNG XUÂN NHẠ GIỮ CHỨC VỤ PHÓ GIÁM ĐỐC ĐHQGHN

Ngày 17/9/2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định số 1729/QĐ-TTg bổ nhiệm PGS.TS Phùng Xuân Nhạ, Phó bí thư Đảng ủy ĐHQGHN, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế giữ chức vụ Phó Giám đốc ĐHQGHN.

Thông tin cá nhân và quá trình hoạt động của PGS.TS Phùng Xuân Nhạ:

- THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Phùng Xuân Nhạ. Sinh năm 1963. Tiến sĩ Kinh tế (1999). Học hàm PGS (2004)

- QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Năm 1985 Đại học; Khoa Kinh tế ĐHQGHN; Chuyên ngành: Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế.

Năm 1994 Sau Đại học Manchester



University (UK); Chuyên ngành: Kinh tế phát triển.

Năm 1999 Tiến sĩ; Viện Kinh tế Thế giới; Chuyên ngành: Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế.

Năm 2002 Sau Tiến sĩ (Fulbright Scholar), Georgetown University (USA)

- QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Năm 1995-1996 Phó phòng Hành chính – Đối ngoại, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

Năm 1997-2000 Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

Năm 2003-2007 Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển, Khoa Kinh tế, ĐHQGHN.

Năm 2005-2007 Phó chủ nhiệm Khoa Kinh tế, ĐHQGHN.

Năm 2007 đến nay Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2010 – 2011

HÒA TRONG KHÔNG KHÍ TỰNG BỪNG CẢ NƯỚC CHÀO ĐÓN NĂM HỌC MỚI, CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO TRONG ĐHQGHN ĐÃ LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2010 - 2011.



Trường ĐHKHXH&NV: Tập trung thực hiện tốt các chương trình đào tạo



Trường ĐHKHTN: Khẳng định vai trò là trường đại học đầu ngành của cả nước về đào tạo cán bộ khoa học cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên.



Trường ĐH Ngoại ngữ: Khẳng định uy tín và vị thế là trung tâm đào tạo ngoại ngữ hàng đầu cả nước.



Trường ĐH Công nghệ: Điển hình của mô hình hợp tác Trường - Viện - Doanh nghiệp



Trường ĐH Giáo dục: Hướng tới mô hình đào tạo giáo viên toàn diện.



Trường ĐH Kinh tế: Tiên phong trong quản trị đại học tiên tiến, đạt trình độ quốc tế.



Khoa Luật: Xứng đáng là nơi đào tạo chuyên gia luật học hàng đầu cả nước.

THẮT CHẶT TÌNH HỮU NGHỊ LÂU BỀN

Đoàn đại biểu cấp cao của Chính quyền Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) do ông Mã Tiêu - Chủ tịch dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN vào ngày 11/9/2010. Đi cùng đoàn còn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Tôn Quốc

Tường. Về phía Việt Nam, tham dự và đón đoàn có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó Giám đốc ĐHQGHN cùng đại diện lãnh đạo một số ban, ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Hiện nay, quan hệ hợp tác giữa các đại học Việt Nam và các đại học ở Quảng Tây nói riêng và Trung Quốc nói chung ngày càng phát triển nhanh về



số lượng và chất lượng. Hiện có hàng trăm sinh viên Việt Nam sang học tập tại các trường đại học Quảng Tây và hàng ngàn sinh viên Trung Quốc đang học tập tại các trường đại học Việt Nam. Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN - trường đại học hàng đầu của Việt Nam, là nơi đã góp phần đào tạo và bồi dưỡng nhiều thế hệ lưu học sinh Trung Quốc, trong đó nhiều người trở thành các nhà khoa học, nhà hoạt động ngoại giao xuất sắc. Nhà trường cũng đang triển khai hiệu quả các chương

trình liên kết đào tạo theo hình thức ngắn hạn 3+1, 2+2 với các trường đại học Quảng Tây và hiện đang đào tạo hơn 300 sinh viên của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Chuyến viếng thăm của đoàn đại biểu đã đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa các đại học Quảng Tây và Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Trong chuyến thăm này, ông Mã Tiêu đã thay mặt chính quyền và nhân dân Khu tự trị Dân tộc Choang trao tặng Trường ĐHKHXH&NV 2000 cuốn sách và 100 bộ máy tính.

Các đại biểu cấp cao hai bên đã chứng kiến lễ ký kết 12 văn bản hợp tác giữa 6 cơ quan và trường đại học của tỉnh Quảng Tây và 11 cơ quan và trường đại học Việt Nam.

DUY ANH

IMISS THĂNG LONG 2010: HỘI TỤ VẺ ĐẸP NGHÌN NĂM

Ngày 25/9/2010, tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Âu Cơ, Số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội, đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Hà Nội 2010 (IMISS Thăng Long 2010).

Sau nhiều hoạt động cùng các vòng thi sơ loại trước đó, đêm chung kết diễn ra với sự góp mặt của 19 thí sinh xuất sắc nhất. Thành phần Ban giám khảo đêm chung kết gồm có: TS. Nhân trắc học Mai Văn Hưng, NSND Lê Khanh, đương kim hoa hậu Ngọc Hân, nhạc sĩ Đỗ Bảo, trưởng nhóm Bigtoe Nguyễn Viết Thành cùng một số khách mời khác.

Trong đêm thi chung kết, 19 thí sinh đã trải qua các phần thi: Trang phục áo dài, Trang phụ dạ hội. Sau đó Ban giám khảo cộng điểm hai phần thi trang



phục với điểm thi Tài năng đã diễn ra ngày 12/9 để chọn ra top 5 thí sinh vào vòng thi ứng xử. Cuối cùng thí sinh mang số báo danh đến từ 0073 đến từ Trường Đại học Ngoại thương - Phạm Thị Thu Nga - đã xuất sắc giành vương miện Hoa khôi Imiss Thăng Long 2010. Á khôi 1 là Phan Hồng Anh, đến từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Á khôi 2 là Đào Hồng Nhung - Trường Đại học

Kinh tế Quốc dân.

Một số giải phụ khác: Miss tài năng: Đào Hồng Nhung (Trường Đại học Kinh tế quốc dân); Miss bình chọn: Nguyễn Ngọc Châm (Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Hà Nội); Miss ứng xử: Ngụy Hải An (Học viện Ngoại giao Việt Nam).

Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Hà Nội 2010 đã thành công rực rỡ, đem lại sự hiểu biết, liên kết, giao lưu trong giới trẻ nói chung, giới sinh viên nói riêng và tôn vinh trí tuệ, vẻ đẹp tài năng, hình thể, tâm hồn của nữ sinh Hà Thành.

VIỆT HÀ

TRANG TIN ĐHQG.HCM



ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC ĐHQG-HCM, LẦN III, GIAI ĐOẠN 2005-2010

Ngày 24/9/2010, ĐHQG-HCM đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần III, giai đoạn 2005 - 2010.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy, các phong trào thi đua đa dạng, phong phú trong nhiều mặt, điển hình như: Phong trào thi đua nâng cao chất lượng đào tạo; Phong trào thi đua nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Phong trào thi đua xây dựng đội ngũ; Phong trào thi đua xây dựng khu đô thị ĐHQG-HCM văn

minh hiện đại; Phong trào thi đua trong việc xây dựng Đảng trong sạch - vững mạnh, chính quyền, đoàn thể tiên tiến... Những điển hình tập thể, cá nhân được xét tặng, tôn vinh là những tấm gương sáng về tính gương mẫu, tích cực có sức lan tỏa để các tập thể các nhân khác học tập, tôn vinh.

Công tác khen thưởng, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến giữ vai trò là đòn bẩy thúc đẩy, lôi cuốn hàng nghìn cán bộ, viên chức tích cực tham gia vào các phong trào thi

đua yêu nước. Trong suốt 5 năm qua công tác thi đua, khen thưởng của ĐHQG-HCM không ngừng được đổi mới và nâng cao chất lượng.

Trong giai đoạn 2010 - 2015, mục tiêu của công tác thi đua khen thưởng tại ĐHQG-HCM là: tạo động lực mạnh mẽ cho toàn thể cán bộ, sinh viên ĐHQG-HCM tự giác và tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển ĐHQG-HCM giai đoạn 2011-2015.

Hội thảo khoa học "Thành phố Hồ Chí Minh hướng về 1000 năm Thăng Long- Hà Nội" có hơn 140 báo cáo, tham luận của hơn 150 tác giả. Các báo cáo, tham luận vừa thể hiện những tình cảm chân thành của những nhà khoa học, nhà nghiên cứu lâu năm ở nhiều chuyên ngành sử học, khảo cổ học, văn hóa học, ngôn ngữ học, triết học, nhân học, chính trị học dành cho Thăng Long-Hà Nội vừa là những đóng góp khoa học phong phú từ nhiều góc độ khác nhau về lịch sử, văn hóa và những ảnh hưởng, tác động, phát triển, lan tỏa của văn hiến Thăng Long-Hà Nội. Các tham luận tập trung vào 3 nội dung: Lịch sử và văn hóa Thăng Long-Hà Nội; Dấu ấn văn hóa Thăng Long, giao thoa và phát triển, bảo vệ văn hóa Thăng Long; Từ Thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam hướng về Thăng Long-Hà Nội.

Ngày 14/09/2010, GS.VS Nguyễn Văn Hiệu đã có buổi giới thiệu về "Chiến lược phát triển khoa học tự nhiên nước ta giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030" với cán bộ, giảng viên và sinh viên ĐHQG-HCM.

GS.VS Nguyễn Văn Hiệu cho rằng, bốn sứ mạng của Khoa học Việt Nam gồm: đảm bảo cho dân tộc ta làm chủ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống, dự báo, đề phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với hiểm họa biến đổi khí hậu hiệu quả, đảm bảo cho đất nước phát triển một cách bền vững; đảm bảo cho người Việt Nam chúng ta ứng dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học thế giới vào đời sống, làm chủ được công nghệ được chuyển giao từ các nước có nền công nghiệp tiên tiến; nghiên cứu khoa học để tìm ra những giải pháp kỹ thuật, những công nghệ cần thiết cho sự phát triển của đất nước; nghiên cứu những hướng nghiên cứu khoa học là sở trường của người Việt Nam.

PV (tổng hợp)